



ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๒๑/๒๓๒๙

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การเสนอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรของร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. ... ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่

๑. ควรให้ความสำคัญในประเด็นข้อกฎหมายในข้อที่ ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาอนุญาตที่ครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว หากหน่วยงานยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย นั้น ถ้าหากในกรณีที่หน่วยงานได้กำหนดระยะเวลาในการอนุมัติ อนุญาต แล้วเสร็จตามคู่มือบริการประชาชนไว้แล้ว แต่การดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้กำหนดให้มีแผนที่กำหนดแนวเขตที่ดินของนิคม หรือการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของพื้นที่ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ตามคู่มือบริการประชาชนก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอนุมัติ อนุญาต จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นข้อต้องพึงระวังในประเด็นข้อกฎหมาย

๒. ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๒๐ เรื่อง การยกเลิกอายุใบอนุญาตเพื่อให้เป็นใบอนุญาตถาวรหรือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า ๕ ปี เป็นอย่างน้อย ๕ ปี นั้น เนื่องจากใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้มีอายุ ๓ ปี ซึ่งสอดคล้องกับใบรับรองมาตรฐานที่กำหนดให้มีอายุ ๓ ปี เช่นกัน โดยหากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้แล้ว อาจจะทำให้ขัดกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม่ควรกำหนดอายุใบอนุญาตที่ ๕ ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(ธรรมนัส พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ adgmoac@gmail.com